

## บอร์ดครูสภาประกาศผลทดสอบตัวครู

นำเสนอเมื่อ : 27 มี.ค. 2564

**บอร์ดครูสภา เห็นชอบผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  
ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ที่มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 7,263 คน**

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยมการประชุมคณะกรรมการครูสภา ว่า  
ที่ประชุมได้เห็นชอบผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  
ที่มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 7,263 คน ใน 5 หมวดวิชา คือ 1.หมวดทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
2.หมวดทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3.หมวดทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  
literacy) เพื่อการศึกษา 4.หมวดความรู้ทางวิชาชีพครูและ 5.หมวดความรู้วิชาเอก ซึ่งผลการทดสอบพบว่า  
ในหมวดวิชาพื้นฐาน คือ ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และหมวดความรู้ทางวิชาชีพครู มีผู้ผ่านการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 57  
ส่วนหมวดความรู้วิชาเอก มีผู้ผ่านการทดสอบ ร้อยละ 47.9  
โดยผลการทดสอบดังกล่าวสามารถเก็บไว้ได้เป็นระยะเวลา 3 ปี  
สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบสามารถสอบได้อีกครั้งในเดือนตุลาคม

"จากนี้ครูสภาจะเร่งประกาศผลการทดสอบภายในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564  
เพื่อที่จะให้ผู้ที่ต้องสมัครสอบครูผู้ช่วยสามารถนำผลคะแนนการทดสอบไปใช้ในการสมัครสอบได้  
อีกทั้งการขอเอกสารต่างๆ ก็สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ของครูสภาได้" รมช.ศธ.กล่าว

ด้านนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการครูสภา กล่าวว่า การทดสอบดังกล่าวถือเป็นครั้งแรก  
และครูสภาจะประมวลผลรวมถึงวิเคราะห์ผลการทดสอบ อยางละเอียด เพื่อส่งต่อให้สถาบันผลิตครู  
นำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนต่อไป

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก เดลินิวส์ [วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564](#)

## "บอร์ดครูสภา"เห็นชอบเร่งประกาศผลสอบตัวครูก่อน 31 มี.ค.

"บอร์ดครูสภา" เห็นชอบผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู จำนวน 7,080 คน

วันที่ 26 มีนาคม 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  
รักษาการแทน รมว.ศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครูสภา ครั้งที่ 3/2564 ว่า  
ที่ประชุมเห็นชอบรับรองผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564  
ที่กำหนดสอบวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ และประกาศผลวันที่ และประกาศผลสอบวันที่ 31 มีนาคม  
แต่มีหน่วยงานผู้สมัคร จำนวน 2 หน่วยงาน  
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการครูในสังกัด ภายในเดือนมีนาคม นี้คือ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
ที่กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม  
และสังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ที่ประกาศสอบแข่งขันพนักงานสวนทองถิ่น เรื่อง

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ที่กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-31 มีนาคม ศุภสภาจึงต้องประกาศผลทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูให้เร็วขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการทดสอบ สามารถนำผลการทดสอบไปสมัครเข้าเป็นข้าราชการครูในสังกัดต่างๆ ได้

คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อว่า

ที่ประชุมจึงให้ความเห็นชอบรับรองผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ ตามร่าง ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเสนอ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้ ร่าง ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู จำนวน 34 วิชา, ร่างประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง ผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และร่างประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู จำนวน 7,080 คน

“สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ สามารถใช้ผลการทดสอบและประเมินฯ ประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภาต่อไปได้ และหากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา หรือผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะฯ ไม่ถูกต้องคณะกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถยกเลิกผลการทดสอบและประเมินฯ ของผู้นั้นได้ ทั้งนี้ คุรุสภา จะเร่งประกาศผลให้ทราบภายในวันที่ 26 มีนาคม นี้”คุณหญิงกัลยา กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [แนวหน้า วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564](#)